

Liên Hiệp Quốc lên án các tội ác « chống lại nhân quyền » của Damas

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Hai, 17 Tháng 9 Năm 2012 09:28

Hội đồng, chúng ta có dåu hiåu nào cho thấy cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết nhanh chóng.



Ngåi tä nän Syria. änh chäp ngày 15/09/2012
REUTERS/Muhammad Hamed

Ngày 17/09/2012, Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về Syria vừa khuyến cáo Hội đồng Bảo an có « các biện pháp thích ứng » trước các tội ác khủng khiếp của chế độ Damas.

Liên Hiệp Quốc lên án các tội ác « chống người tị nạn » của Damas

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Hai, 17 Tháng 9 Năm 2012 09:28

Tái Geneva , chá tách áy ban đái u tra Paulo Pinheiro, trình bày báo cáo trác Hái đáng Nhân quyán Liên Hiệp Quốc, nhán mánh đán mác đá thám khác cáa báo lác và các vi phám nhân quyán trám tráng tái Syria.

Lánh đáo áy ban đái u tra cánh báo : « Các hành đáng báo lác xâm phám nhân quyán ráng đang tăng lên vá sá láng, vá nháp đá và vá mác đá ».

Theo ngái i phát ngôn cáa Bá Ngoái giao Pháp, Philippe Lalliot, bán báo cáo ká trên là « rát nghiêm tráng đái vái chá đá Damas » do « táp háp đác đáy đá các yáu tá (...) đá kháng đánh ráng, chá đá Damas và lác láng dân quân thân chính quyán đã phám các tái ác chián tranh và cháng nhân loái trên quy mô lán ».

Bá Ngoái giao Pháp mát lán náa kháng đánh, táng tháng Bashar al-Assad phái « cháu trách nhiám vá các thám sát này ». Pháp cũng kêu gái đái láp không phám các tái ác chián tranh và các bên trong cuác kháng hoáng Syria ngáng tát cá các hành đáng xâm phám nhân quyán.

Theo Reuters, áy ban đái u tra khuyán nghá Hái đáng Báo an Liên Hiệp Quốc kián lên Tòa án Hình sá Quốc tá, vá các tái ác cáa tát cá các bên trong cuác kháng hoáng Syria.

Các nác pháng Tây muán nhán Hái đáng Nhân quyán cáa Liên Hiệp Quốc tái Geneva đá đá đán đác mát nghá quyát lên án chá đá al-Assad, trong khi Nga và Trung Quốc liên tác pháng quyát tát cá đá tháo nghá quyát tráng phát Syria cáa Hái đáng Báo an.

Ká tá tháng 3/2011, khi báo đáng bùng phát đán nay, tái Syria đã có ít nhát 27.000 ngái thiát máng, hàng trăm ngàn ngái phái đi sá tán, nhiáu thành phá, làng mác bá phá háy trên kháp đát nác. Hán tái, cháa có đáu hiáu nào cho tháy cuác kháng hoáng có thá đác giái quyát nhanh chóng.

Cũng liên quan đán Syria, ngày hôm qua, đác sá Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn á Ráp vá Syria váa kát thúc chuyán công tác đáu tiên cáa ông tái nác này.

Liên Hiệp Quốc lên án các tội ác « chống lại nhân tính » ở Damascus

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Hai, 17 Tháng 9 Năm 2012 09:28

Theo hãng thông tấn Iran, ông Brahimi sẽ tham gia vào cuộc họp của « nhóm tiếp xúc » bên bờ Syria (gồm Iran, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út) tại Cairo chiáu nay.

Tráng AFP, đái đáng của phe nổi dậy, đái tá Abdel Jabbar al-Oqaidi, chỉ huy quân nổi dậy tại Aleppo, tuyên bố rằng, sự miễn cưỡng của ông Brahimi sẽ không thành công, vì báo cáo tiếp đáng và Hội đồng Bảo an không đát đác đáng thuán.

Đái đáng quân nổi dậy nhân miễn cưỡng, chỉ đá al-Assad « chỉ có thể bắt đầu bằng báo cáo ».

Táng tháng Syria, về phần mình, nhân miễn cưỡng với đác sự Liên Hiệp Quốc quyát tâm theo đái cuộc chiến chống quân nổi dậy, và chỉ đái thoái với các thành viên đái lập nào mà ông ta tháy là có thể chấp nhận đác. Cho đán nay, táng tháng al-Assad không công nhận phong trào nổi dậy của dân chúng, và vẫn miễn cưỡng cho rằng, các lực lượng nổi dậy vũ trang là « kẻ khủng bố », cần đát trá.